

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 842

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7312

หน้า: 1 (ขวา), 28

Col.Inch: 82.72 Ad Value: 69,650.24

PRValue (x3): 208,950.72

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ศาลรับไต่สวนคดี4บอร์ด เลือกเลขาธิการกสทช.ไม่จบ!

ศาลรับไต่สวนคดี4บอร์ด เลือกเลขาธิการกสทช.ไม่จบ!

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ รับไต่สวนคดี “ไตรรัตน์” ฟ้อง 4 บอร์ด กสทช.ประพุดติมิชอบ หนึ่งในกรรมการยันชดคดียังไม่ถึงที่สุด ศาลเพียงรับคำร้องเพื่อไต่สวนเพียงเท่านั้น กรรมการยังมีสิทธิ เข้าร่วมพิจารณาเลือกละเลขาธิการกสทช.คนใหม่ได้ ขณะที่ ประชุมบอร์ดเลื่อนพิจารณาแต่งตั้ง “ไตรรัตน์” ไป 28 พ.ย.นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (23 พ.ย.) ศาลอาญาคดีทุจริต และประพุดติมิชอบกลาง มีความเห็นรับไต่สวนคดีกรณี นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ

ข่าวหน้า 28

ศาลรับไต่สวน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ฟ้อง 4 คณะกรรมการกสทช. ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ประกอบด้วย พล.อ.ท.ดร. ธนพันธุ์ ทรัพย์เจริญ ศาสตราจารย์ ดร. พิศร รอง งามสุต, รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศุภชาติ, รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ภูริ-วิริยพงศ์ ซึ่งหนึ่งในบอร์ดทั้ง 4 คน ยืนยันว่ายังสามารถเข้าร่วมเข้าพิจารณาการคัดเลือกได้ เนื่องจากยังเป็นแค่การนัดไต่สวน แต่ยังไม่ประทับรับฟ้อง

ขณะที่ วันเดียวกันนี้ ก็มีการประชุมบอร์ด กสทช. ซึ่งวาระที่ถูกจับตามากที่สุดคือการเสนอชื่อเลขาธิการกสทช.คนใหม่ ผลสรุปออกมาว่า ยังไม่ได้รับการพิจารณา และเลื่อนไปพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 28 พ.ย.นี้

พล.อ.ท.ธนพันธุ์ ทรัพย์เจริญ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ประเด็นเกี่ยวกับกรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพุดติมิชอบกลาง มีการพิจารณา รับไต่สวนคดีกรณีนี้ที่นายไตรรัตน์ได้เป็นโจทก์ ฟ้องข้อหาเป็นเจ้าของพนักงานร่วมกันปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ โดยเป็น จำเลยร่วมกับนางสาวพิรอรอง งามสุต, นายศุภชัย ศุภชาติ และนายสมภพ ภูริวิริยพงศ์ นั้น ศาลเพียงรับคำร้องเท่านั้น และมองว่าไม่

น่าจะกระทบต่อการสรรหาเลขาธิการกสทช.

ด้านศาสตราจารย์คลินิกนพ.สรณ บุญ- ไบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกสทช. กล่าวว่า สำหรับวาระเสนอชื่อสรรหาเลขาธิการ กสทช.นั้น ในที่ประชุมยังพิจารณาไปไม่ถึงวาระดังกล่าว และข้อมูลยังไม่ครบ จึงยังไม่สามารถพิจารณาการแต่งตั้งได้ คาดว่าจะมีการนำขึ้นพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 28 พ.ย.นี้

ด้านแหล่งข่าวจากวงการสื่อสาร ระบุว่า ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหาร เนื่องจากเคยมีข้อมูลปรากฏในรายงานการประชุม เป็นวาระเสนอเรื่องสรรหาตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. มีหมายเหตุว่าที่ประชุมได้เห็นพ้องว่า ในการสรรหาผู้บริหารของสำนักงานกสทช.ต้องขอให้ระงับการดำเนินการไว้ก่อน จนกว่าจะมีการสรรหาตำแหน่งเลขาธิการกสทช. และการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานกสทช.แล้วเสร็จ

สำหรับการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 22/2566 วานนี้ มีมีวาระค้าง 90 วาระ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการพิจารณาลงมติอนุมัติอย่างเป็นทางการไปทั้งหมด 39 วาระ โดยมีวาระสำคัญได้แก่การปรับปรุงประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทเกี่ยวกับธุรกิจดาวเทียมของประเทศไทยในระดับสากล เพื่อให้สามารถขอใบอนุญาตหลายใบอนุญาต

จากเดิมที่ให้ขออนุญาตทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 1)ใบอนุญาตใช้ช่องสัญญาณ 2)ใบอนุญาตตั้งสถานีภาคพื้นดิน และ 3)ใบอนุญาตนำสัญญาณให้บริการ ซึ่งเดิมกำหนดให้เป็นบริษัทไทยเพียงรายเดียว เปลี่ยนมาเป็นให้หลายบริษัทตามความสามารถของแต่ละบริษัทที่เหมาะสม และหลังจากนี้จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ คาดว่าจะออกประกาศแทนประกาศเดิมภายในต้นปี 2567

ทั้งนี้ ยังมีในส่วนของการตั้ง 3 คณะอนุกรรมการ คือ คณะอนุกรรมการคลื่นความถี่, คณะอนุกรรมการด้านดาวเทียม และคณะอนุกรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อทำงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านคลื่น 3500 MHz ที่ใช้อยู่ในกิจการดาวเทียม C-Band ให้สามารถนำมาใช้งานด้านโทรคมนาคมได้ รวมถึงพิจารณาเรื่องโมเดลการจัดสรรคลื่นความถี่ และราคาเริ่มต้นการประมูล เป็นต้น แต่ที่ผ่านมาด้านผู้บริโภคมีการร้องเรียนให้เยียวยา จึงมีการเพิ่มอนุกรรมการด้านผู้บริโภคเข้ามาเพื่อให้การทำงานบูรณาการกัน

ด้านนางสาวพิรอรอง กล่าวว่า วันที่ 28 พ.ย.นี้ ทางคณะกรรมการกสทช.จะมีการเสนอขออนุมัติแนวทาง (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (2566-2568) เพื่อจะเป็นการกำหนดภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Online Migration) สู่การกำหนดแนวทางที่วิดิทัศน์หลังปี 2572 ทั้งการกำหนดให้มี National OTT Platform (Linear TV/ On Demand/ Ad Management) และจะเร่งโครงการศึกษาขนาดทัศน์กิจการแพร่ภาพกระจายเสียงฯ หลังสิ้นสุดใบอนุญาต

โดยมีการนำเอาโมเดลของสหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรปมาพิจารณา นอกจากนี้จะมีการต่ออายุให้กับคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินตามมาตรการเยียวยาของการควมรวมระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ DTAC ที่มี นพ.ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ ชุดดังกล่าว

ศาลรับไต่สวนมูลฟ้อง 4 บอร์ด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 พ.ย.

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 842

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7312

หน้า: 1 (ขวา), 28

Col.Inch: 82.72 Ad Value: 69,650.24

PRValue (x3): 208,950.72

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ศาลรับไต่สวนคดี4บอร์ด เลือกเลขาธิการกสทช.ไม่จบ!

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา คดีอาญาหมายเลขดำ อท 155/2566 ระหว่างนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล โจทก์ยื่นฟ้องพล.อ.ต.รณพันธ์ุ หรรษาเจริญ ศาลตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต, รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศุภชลาศัย, รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ กับพวกรวม 5 คน เป็นจำเลยในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ มาตรา 172

โดยศาลฯ เห็นควรรับคดีไว้ไต่สวนมูลฟ้องสำเนาฟ้องให้จำเลยทั้ง 5 พร้อมแนบหนังสือแจ้งสิทธิจำเลยทั้ง 5 ตามกฎหมายในการต่อสู้คดีในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 7 ก.พ. 2567 เวลา 09.30 น. ให้โจทก์นำส่งหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องพร้อมแนบสำเนา คำฟ้องและเอกสารแจ้งสิทธิจำเลยทั้ง 5 ตามกฎหมายในการต่อสู้คดีในชั้นไต่สวนมูลฟ้องให้จำเลยทั้ง 5 ทราบภายใน 5 วัน นับแต่วันนี้

ทั้งนี้ เห็นควรไต่สวนมูลฟ้องคดีนี้เฉพาะนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล โจทก์ พ.ต.อ.ประวิศ มุลประมุข (เลขาธิการประจำประธานกสทช.) เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในการประชุมครั้งที่ 13/2566 น.ส.อรดา เทพยาน (ผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการและการประชุมสำนักงานกสทช.) เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุม และนายสุทัศน์ ทองสถิต (ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง) เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในการเสนอวาระการประชุมครั้งที่ 13 ในประเด็นและพยานหลักฐานตามที่ศาลเห็นสมควรเท่านั้น โดยให้ฝ่ายโจทก์นำพยานเข้าเบิกความตามกำหนดวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง

โดยคดีดังกล่าวเกิดจากกรณีที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้ร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินการของสำนักงานกสทช.เกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายและดำเนินการให้มีการเปลี่ยนรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.แทนโจทก์โดยมิชอบ โจทก์ซึ่งเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ได้รับความเสียหาย ต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวน ถูกเสนอให้ต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่รักษาการแทนเลขาธิการกสทช.

ก่อให้เกิดความสับสน ความแตกแยกในหมู่พนักงานเกิดความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา ทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง เพราะมีข่าวออกเผยแพร่ทันที ภายหลังการประชุมกสทช.เสร็จสิ้น รวมถึงหมดโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานจากการกระทำของจำเลยทั้ง 5 ทำให้โจทก์ได้รับผลกระทบต่อการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการกสทช. ซึ่งจะมีขึ้นในภายภาคหน้าต่อไปด้วยจำเลยที่ 5 เป็นรองเลขาธิการกสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคม และเป็นผู้อำนวยการแทนโจทก์ แต่จำเลยที่ 5 โดยเจตนาทุจริตกลับจัดทำบันทึกข้อความด่วนที่สุด (ลับ)

ส่วนงานเลขานุการกสทช. สายกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคม แต่งตั้งตนเองเป็นพนักงานผู้รักษาการแทนเลขาธิการกสทช.แทนโจทก์ โดยมีเจตนาพิเศษเพื่อให้โจทก์พ้นจากตำแหน่งรักษาการแทนเลขาธิการกสทช. และตนเองจะได้ดำรงตำแหน่งแทน

จึงเป็นการจงใจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เป็นการสนับสนุนการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1-4 ฐานเป็นเจ้าของพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย เป็นการร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือเป็นเจ้าของหรือรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ มาตรา 172

อีกทั้งภายหลังจากที่จำเลยที่ 1-4 ได้ร่วมกันลงมติตามระเบียบวาระ 5.22 ในการประชุมกสทช. และจำเลยที่ 5 ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโจทก์แล้วปรากฏว่าสื่อมวลชนได้มีการนำเสนอและเผยแพร่ข่าวที่กสทช.มีมติปลดโจทก์ และให้โจทก์หยุดปฏิบัติหน้าที่ ผ่านทางสื่อหลายสำนักหลายช่องทางด้วยกัน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการนำเสนอข่าวดังกล่าว ชื่อเสียง รวมถึงเสียโอกาสในหน้าที่การงานตนเอง ■



□ ขึ้นมัน

พล.อ.ท.ชนพันธุ์ หรัยเจริญ กรรมการ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง เปิดเผยภายในที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ 39 วาระ จาก 90 วาระ โดยวาระสำคัญ เช่น การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ รวมทั้ง 3 คณะอนุกรรมการ เช่น ด้านคลื่นความถี่ เป็นต้น



รอชงแพลตฟอร์ม: พล.อ.ท. ธนพันธ์ุ หาร่าย เจริญกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในการประชุมบอร์ดวันที่ 28 พ.ย.จะมีวาระสำคัญ ในการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการการจัดให้มีการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการสังคม โดยมีระยะเวลา 3 ปี (2566-2568) โดยแผนปฏิบัติการนำร่องดังกล่าวจะประกอบด้วยแผนการจัดตั้งแพลตฟอร์มสตรีมมิงแห่งชาติ (National Streaming Platform) รวมทั้งแผนจัดระเบียบวิทยุดิจิทัล ภายใต้กรอบวงเงินราวพันล้านบาทเศษ.

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 355

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 24 - พุธสัปดาห์ 30 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 2258

หน้า: 29(เต็มหน้า)

Col.Inch: 98.94 Ad Value: 35,123.70

PRValue (x3): 105,371.10

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: วิรัตน์ แสงทองคำ: ผู้ยึดครอง



วิรัตน์ แสงทองคำ

<https://viratts.com>

ผู้ยึดครอง

โครงสร้างธุรกิจทรูทิฟฟอล
กับกระบวนการหลอมรวม
เหลือ “ผู้เล่น” น้อยราย

อิการณเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น เมื่อ คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ หรือ กสทช. มีมติอนุญาต (10 พฤศจิกายน 2566) ให้
กิจการในเครือชาย AIS (บริษัท แอนดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค
จำกัด) เข้าซื้อธุรกิจ 3BB (บริษัท ทริปเปิ้ลทีบรอดแบนด์ จำกัด)
และควบรวมธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เข้าด้วยกัน

ปรากฏการณ์ไฟฟ้กัไปที่ AIS กลายเป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจให้
บริการอินเทอร์เน็ตในครัวเรือน (home broadband internet)
หรือที่เรียกกันว่า “เน็ตบ้าน” ตามข้อมูลล่าสุด (สิ้นไตรมาส 3 ปี
2566)

AIS หรือบริษัท แอนดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เมื่อรวมกับ 3BB จะมีฐานลูกค้า 4.68 ล้านราย ขณะคู่แข่งสำคัญ
ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE มีฐานลูกค้า 3.79
ล้านราย

ภาพเชื่อมโยงกับกรณีก่อนหน้านี้ด้วยจุดไฟฟ้กัที่แตกต่างกัน
(กสทช.มีมติเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2564) ให้ TRUE กับ DTAC
ควบรวมกันคงใช้ชื่อ TRUE กลายเป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจสื่อสาร
ไร้สาย หรือ Mobile มีฐานลูกค้ารวมกัน 51.37 ล้านราย ส่วน
AIS มี 44.45 ล้านราย (ข้อมูล ณ ไตรมาส 3 ปี 2566 เช่นกัน)
จุดไฟฟ้กัในภาพใหญ่มักว่านั้น ควรว่าด้วยธุรกิจสื่อสารในสังคม
ไทย กับ “ผู้เล่น” ทรูทิฟฟอล เพียง 2 ราย

เป็นพัฒนาการธุรกิจสื่อสารไทยยุคสมัย จากยุคต้นเมื่อ
3 ทศวรรษ กับโฉมหน้า “ผู้เล่น” หลายราย มี “ตัวละคร”
อันโดดเด่นหลายรายในแต่ละฉากตอน ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างซับซ้อน ทั้งมีเหตุการณ์อันเร้าใจ โดย
เฉพาะผ่านกระบวนการหลอมรวมกิจการหลายกรณีหลาย
ครั้ง

ยค “ผู้มาใหม่” กับกลุ่มธุรกิจใหม่ ซึ่งเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ใน
เวลาอันสั้น โดยใช้เวลาเพียงทศวรรษเดียว (2530-2540) มี
ปัจจัยคล้ายๆ กัน

นหนึ่ง-โอกาสจากสัมปทานระบบโทรคมนาคมใหม่ ซึ่งชุกช่อน
ไว้ ได้มาด้วยสายสัมพันธ์เฉพาะตัว

สอง-เป็นตัวแทนหรืออยู่ในกระบวนการธุรกิจเทคโนโลยีใหม่
จากโลกตะวันตก

สาม-ระดมทุนจากตลาดหุ้น เวทีเพิ่งเปิดสร้างโอกาสอันกว้าง
ขวาง

“ผู้มาใหม่” บุกเบิกธุรกิจสื่อสารไร้สายในตำนาน ไม่เพียงมี
ทักษิณ ชินวัตร (ผู้ก่อตั้ง AIS) หาก บุญชัย เบญจรงค์กุล (ผู้ก่อ
ตั้ง DTAC) ร่วมด้วย ไนเส้นทางธุรกิจคล้ายๆ กัน เป็นตัวแทน

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 355

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 24 - พุธสัปดาห์ 30 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 2258

หน้า: 29(เต็มหน้า)

Col.Inch: 98.94

Ad Value: 35,123.70

PRValue (x3): 105,371.10

ศิลป์: ขาว-ดำ

คอลัมน์: วิรัตน์ แสงทองคำ: ผู้ยึดครอง

สินค้าเทคโนโลยีโลกตะวันตก บุกเบิกสร้างความสัมพันธ์แนบแน่นกับหน่วยงานรัฐ สามารถพลิกโอกาสครั้งใหญ่ กลายเป็นผู้แผ้วถางมือพิชิต สร้างแรงกระเพื่อม เป็นกระแสน้ำเชี่ยวกราก

ธุรกิจสื่อสารยุคสมัยใหม่ มีจุดเริ่มต้นเมื่อ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS ก่อตั้งขึ้น (2529) และได้รับสัมปทาน (2533) จาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ต่อมาคือ บริษัท ทีโอที จำกัด) ตามมาด้วยแผนการอันกระชั้นชิด เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ไทย (2534)

ขณะ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (หรือ TAC ต่อมาเป็น DTAC) ตามมา (ก่อตั้งปี 2532) และร่วมมือ (2533) กับ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (ต่อมาคือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด) จากนั้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นสิงคโปร์อยู่พักใหญ่ (2538-2555) ก่อนจะเปลี่ยนแผนมาเข้าตลาดหุ้นไทย (2550)

อีกด้านหนึ่งในความเคลื่อนไหวซึ่งในที่สุดมาบรรจบกัน กำเนิด ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet services provider หรือ ISP) ด้วยความร่วมมือกับการสื่อสาร อย่างเป็นระลอก ทักษิณ ชินวัตร อีกเช่นกัน ก่อตั้ง บริษัท ซี.เอส. คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (2537) ปีเดียวกันนั้นมี Start up อีกราย ที่มงานมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ จัดตั้ง บริษัท เค.เอส.ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด ขึ้นตามมาอีก (2539)- บริษัท ล็อกซ์เลย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด โดยเครือข่ายตระกูลกิจการเก่าแก่-ล่าช้า

เกี่ยวกับธุรกิจสื่อสารยุคสมัยใหม่ช่วงต้นๆ สังคมธุรกิจไทย มีมุมมองเชิงบวก จนกลุ่มธุรกิจดั้งเดิมเข้าร่วมวง นอกจากธุรกิจครอบครัวตระกูลล่าช้า ที่ว่าแล้ว มีเครือข่ายยักษ์ใหญ่-ซีพี ด้วย มองไปที่เค้กชิ้นใหญ่ที่สุดในเวลานั้น ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน

เมื่อวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาถึง สันเสือน้องคนจูงมือไทย ไม่เว้นแม้ธุรกิจสื่อสาร TAC เผชิญปัญหาจำเป็นต้องปรับตัวครั้งใหญ่ (2543) ให้กลุ่มธุรกิจสื่อสารระดับโลกเข้ามาถือหุ้นใหญ่ และบริหาร-Telenor Group

ปีเดียวกันนั้น (2543) ซีพี ปรับตัวธุรกิจสื่อสารครั้งใหญ่เช่นกัน เมื่อธุรกิจสื่อสารพื้นฐานมีปัญหาหนัก จึงพยายามแสวงหาทางเลือก และโอกาสใหม่ๆ นั่นคือก้าวเข้าสู่ธุรกิจสื่อสารไร้สาย ด้วยเข้าซื้อกิจการ บริษัท ไรร์เลส คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส หรือ WCS ผู้ถือสัมปทานธุรกิจโทรศัพท์ไร้สายอีกราย จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย

แต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ แผนการดำเนินไปอย่างกระชั้นใกล้ปลายปี ซีพีร่วมทุนกับ Orange แห่งสหราชอาณาจักร เป็นการเข้าสู่ธุรกิจใหม่อย่างเต็มตัว กลายเป็นธุรกิจสื่อสารไร้สายรายที่ 3 ของไทย

ถือเป็นจุดตั้งต้นโครงสร้างธุรกิจสื่อสารไร้สายไทย ซึ่งมี "ผู้เล่น" หลัก 3 ราย ตั้งแต่นั้นมา ทั้งนี้ เป็นเรื่องราวและบทบาทอันโดดเด่น-ศุภชัย เลี้ยวรณห์ (บุตรคนเล็กของ ธนิสร์ เลี้ยวรณห์) ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริหารเครือข่ายซีพี

จากความไม่ไปในกระแสนี้ ค่อนข้างเงียบ สู่พลิกมาเป็นความครึกโครมในอีกประมาณ 5 ปีถัดมา (2549) เมื่อ AIS มี

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดย Temasek แห่งสิงคโปร์เข้ามาซื้อกิจการ ด้วยมูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาท นอกจากเป็นความตื่นโหวทางการเมืองอย่างทั่วถึง ในที่นี้ ตั้งใจให้ภาพความยิ่งใหญ่ธุรกิจสื่อสารไร้สาย

ระหว่างนั้น ISP มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน จากกรณี เค.เอส.ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต เปลี่ยนมือ (2543) มาอยู่กับ MIH แห่งแอฟริกาใต้ หรือเอ็มเว็บ จากนั้นไม่นาน (2548) เปลี่ยนมืออีกครั้งมาอยู่ภายใต้เครือข่าย TRUE

ขณะล็อกซ์เลย์อินโฟร์ มาควมรวม (2545) กับ ซี.เอส. คอมมิวนิเคชั่นส์ กลายเป็น ซีเอสล็อกซ์อินโฟร์ จากนั้นไม่นาน (2547) เข้ามาภายใต้ AIS

เป็นจังหวะเดียว (2549) กับซีพี ปรับโครงสร้างธุรกิจหลอมรวมธุรกิจสื่อสาร ภายใต้ชื่อ ทู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE มียุทธศาสตร์ธุรกิจอย่างชัดเจน ให้ความสำคัญธุรกิจสื่อสารไร้สายในจังหวะ Orange ถอนตัวออกไป แปรพันธุ์ Orange 07 ได้เปลี่ยนเป็น Truemove

จากนั้นดูไปแล้ว TRUE มีแผนการธุรกิจเชิงรุกอย่างเห็นได้ชัด ต่อมาได้ซื้อกิจการ (2553) สื่อสารไร้สายอีกราย (อัฟซิสัน ซีเอที ไรร์เลส) ที่มาเป็นรายที่ 4 (2543) ช่วงสั้นๆ ไม่ค่อยมีบทบาทมากนัก

ตามมาอีก (2557) ด้วยการจับมือ China Mobile ธุรกิจสื่อสารยักษ์ใหญ่ของจีนแผ่นดินใหญ่ ให้เข้ามาถือหุ้นข้างน้อย ในช่วงเวลาก้าวสู่ยุค 4 G

วงเดิมพันใหม่เริ่มต้นขึ้น (2564) ด้วยดีลอันครึกโครม เพื่อควมรวม TRUE-DTAC เดินหน้าไป AIS ได้เผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วย ปรากฏโฉมหน้า "ตัวละคร" ใหม่-สารชด์ รัตนาวะดี แห่ง GULF (บริษัทกัลฟ์เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์) ผู้มั่งคั่ง จากธุรกิจพลังงานในเวลาไม่นานนัก เข้ามาอยู่ในกระบวนทหาร

จนกลายเป็นถือหุ้นใหญ่ INTUCH (บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด)

ซึ่งมีผลเชื่อมโยงไปถึง AIS ในฐานะ INTUCH ถือหุ้นใหญ่ที่สุดอีกทอดหนึ่ง

ขณะ Singtel ยักษ์ใหญ่ธุรกิจสื่อสารแห่งสิงคโปร์ในเครือ Temasek ยังอยู่ถือหุ้นข้างน้อยด้วยจำนวนมีนัยยะ ปัจจุบัน สารชด์ รัตนาวะดี มีบทบาทในฐานะประธานกรรมการบริหาร AIS ในช่วงคาบเกี่ยวดีลซื้อกิจการ 3BB ดำเนินไปด้วย

TRUE เองมาถึงบทสรุป โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ใหม่ ปรากฏชัดว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี (หรือจะเรียกว่า ผู้ถือหุ้นฝ่าย TRUE) เป็นผู้ถือหุ้นด้วยจำนวนมากที่สุด รองลงมาเป็นฝ่าย DTAC โดย Telenor Group ขณะพันธมิตรเดิมของทั้ง TRUE (China Mobile) และ DTAC (ตระกูลเบญจรงค์กุล) ยังอยู่ ถือหุ้นค่อนข้างน้อย

ภาพใหญ่ระดับโครงสร้างที่เป็นไปข้างต้น หลายนคนคิดว่า ยังไม่ใช่ภาวะสมดุล ●



ดีมาก : ส.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์, ต่อบงศ์ เสลานนท์ และ
ธีระพงษ์ วงศ์วิลาส จัดงาน “กสทช.เสริมสร้างความรู้ สังกุณสร้างสิ่ง
ดี” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิจัยพัฒนาโครงการเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคม ที่อาคารเฟิร์ล แบงค็อก วันก่อน.